
Fundargerð af fundi Retrieverdeildar HRFÍ 4. maí 2015 

Mættir eru:Heiðar J. Sveinsson, Þórhallur Atlason, Arnar Tryggvason, Þórgunnur E. Péturdóttir og 

Sigrún Guðlaugardóttir 

 

a) Ákveðið að koma skilaboðum til  Sýningadómaranefndar HRFÍ vegna umsóknar Auðar S. 

Sigurgeirsdóttur um að vera aspirant á deildarsýningunni. 

b) 2 starfsmenn ættu að duga vegna vinnu á maísýningu, ákveðið að hafa þá samt tvo í 

bakhöndinni ef þarf. 

c) Rætt hvort og þá hvað eigi að gera í tilefni þess að 20 ár eru liðin frá því að fyrsta veiðipróf 

fyrir sækjandi veiðihunda var haldið á Íslandi.  Niðurstaðan var að bjóða upp á léttar veitingar 

í Sólheimakoti eftir að búið væri að slíta veiðiprófi 201503 þann 13. maí.  Ákveðið var að 

bjóða upp á snittur, snakk, léttvín, bjór og gosdrykki.   

d) Pörunarbeiðni afgreidd. 

e) Í tengslum við ofangreint er rætt hvort eigi að takmarka fjölda þeirra rakka sem mælt er með 

við 3 eins og segir á heimasíðu þó að fleiri rakkar kæmu til greina.  Endanlega niðurstaða 

fékkst ekki á fundinum. 

f) Ákveðið var að ritari myndi skrifa deildarfréttir fyrir Sám og skila fyrir 27. maí. 

 

F.h. Stjórnar 

Þórgunnur E. Pétursdóttir. 


